

VŨ THƯ

Bùng sáng những cung đường quê

Đèn điện chiếu sáng các đường quê, ngõ xóm không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở mà còn góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Với ý nghĩa ấy, chương trình “Thắp sáng đường quê” đã và đang thu hút đông đảo người dân huyện Vũ Thư hưởng ứng, tham gia.



Hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông lắp đặt tại xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Tuyến đường ĐH.08 là tuyến giao thông huyết mạch của xã Phúc Thành trước kia chỉ đẹp và nhộn nhịp vào ban ngày còn buổi tối luôn vắng vẻ. Từ khi hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt, tuyến đường luôn nhộn nhịp vào buổi tối. Bà Vũ Thị Hào, thôn Phúc Trung Bắc, xã Phúc Thành chia sẻ: Khi thôn, xã phát động lắp đặt điện chiếu sáng đường quê, chúng tôi hưởng ứng rất nhiệt tình, ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ, con em ủng hộ, mỗi hộ đóng góp một ít để lắp đặt điện chiếu sáng. Từ ngày có điện, tối nào chị em phụ nữ cũng tập dân vũ, người già đi bộ, trẻ nhỏ đạp xe, đường làng đông vui, nhộn nhịp.

tiến hành lắp đặt gần 2km đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại tuyến đường ĐH.08. Qua hơn 2 tuần đưa vào sử dụng cho thấy hiệu quả chiếu sáng tốt, hệ thống điện giúp tiết kiệm năng lượng được cài đặt bật, tắt tự động và thuận tiện, nhân dân rất phấn khởi. Qua rà soát, đến nay Phúc Thành có 70% tuyến đường trục thôn, 50% tuyến đường nhánh đã có điện chiếu sáng. Chúng tôi phấn đấu sẽ sớm bao phủ điện sáng 100% tuyến đường giao thông tại địa bàn, đồng thời từng bước thay đổi từ hệ thống điện lưới sang sử dụng điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tận dụng hệ thống cột điện có sẵn ở các tuyến đường thôn, xóm, nhân dân hai thôn Tường An và Đại Đồng, xã Tân Hòa lắp đặt các bóng điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, vì thế chi phí đầu tư giảm xuống chỉ còn 24 triệu đồng/km. Ông Nguyễn Xuân Kha, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Công việc hỗ trợ của tỉnh, cộng với nỗ lực của

Sau khi các tuyến đường thôn, xóm có điện chiếu sáng, nhiều gia đình và khu dân cư đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Lực lượng công an cũng thuận lợi hơn trong tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhờ đó an ninh trật tự tại cơ sở được bảo đảm hơn.

Thiếu tá Đỗ Thành Trung, Trưởng Công an xã Tân Hòa (Vũ Thư)

tinh ủng hộ kinh phí, tạo điều kiện để tháng 1/2022 Tân Hòa trở thành địa phương đầu tiên của huyện Vũ Thư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 3 tuyến đường. Sau gần 5 tháng sử dụng, chúng tôi thấy việc lắp đặt, sử dụng, quản lý, vận hành hệ thống đèn điện này rất đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm năng lượng, độ sáng tương đối ổn định. Việc thắp sáng các tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu, giải trí của nhân dân vào buổi tối mà còn góp phần làm đẹp diện mạo, xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại...

Với ý nghĩa lớn, chương trình “Thắp sáng đường quê” đã và đang được người dân Vũ Thư hưởng ứng tích cực. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời gian qua, huyện và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc lắp đặt điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn, cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho chương trình, tính năng, tiện ích thuận lợi của

hệ thống điện năng lượng mặt trời... Đến nay toàn huyện có 10 xã đăng ký lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời “Thắp sáng đường quê” tại 179 tuyến đường, tổng chiều dài trên 80km. Nhiều xã xa trung tâm như Bách Thuận, Hồng Phong, Xuân Hòa... tạo được sự hưởng ứng, vào cuộc của đông đảo nhân dân, mỗi xã đăng ký lắp đặt hàng chục tuyến điện năng lượng mặt trời. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả chiếu sáng, góp phần phục vụ đời sống người dân nông thôn và bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Những cung đường quê bừng sáng góp phần đổi thay tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, đồng thời là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân Vũ Thư, tiếp tục góp công, góp của nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, dựng xây quê hương ngày càng khang trang.

QUỲNH LƯU

► Bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng

UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trong kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Huyện Thái Thụy đang là trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trong Khu kinh tế Thái Bình. Nhiều dự án đầu tư đã và đang triển khai trên địa bàn huyện, tạo đà cho sự phát triển nhanh chóng của đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng tồn tại nhiều bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng.



Bến bãi tại xã Thái Thọ (Thái Thụy).

Thời gian tới, để bảo đảm trật tự ATGT, UBND huyện chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, vật liệu xây dựng trái phép và các vi phạm khác. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các khung giờ cao điểm, tuyến đường trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện vận tải vi phạm tín hiệu đèn giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tụt ý cầu tải, hàng đổi kích thước thành, thùng xe, giải quyết tình trạng chở hàng quá tải trọng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kiểm chế, giảm tai nạn giao thông.

TRẦN TUẤN

► Tập huấn kỹ thuật chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao

Hội Làm vườn tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm có giá trị kinh tế cao năm 2022.

Tại lớp tập huấn, gần 200 đại biểu đã được thông tin về tình hình sản xuất cây trồng hiện nay; hiệu quả và lợi ích từ việc chuyển đổi cây trồng trên đất cây lúa kém hiệu quả; điều kiện, thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm; kỹ thuật thâm canh một số cây trồng chuyển đổi trên đất lúa. Thông qua tập huấn giúp các đại biểu có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao thu nhập trong trồng trọt.

TIẾN DAT

► NAM CƯỜNG 34,7ha nuôi tôm bị bệnh đốm trắng

Thời gian qua, do thời tiết không thuận lợi, nắng mưa xen kẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản làm 34,7ha nuôi tôm của 78 hộ dân xã Nam Cường (Tiền Hải) bị bệnh đốm trắng.

Để khống chế bệnh đốm trắng trên tôm, xã Nam Cường đã tích cực tuyên truyền đến hộ dân có diện tích tôm bị chết khẩn trương dùng hóa chất Chlorine xử lý môi trường ao nuôi; không vớt xác tôm ra môi trường xung quanh; xử lý cá các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng vôi hoặc hóa chất... Các ao có nguồn bệnh tôm đốm trắng phải có thời gian cải tạo lại tối thiểu 1 tháng. Sau khi xử lý ao nuôi theo quy định cần khắc phục tạm thời chuyển đổi các đối tượng nuôi khác như cá, cá song, cá rô phi... để bảo đảm duy trì sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. Đến nay xã đã cấp phát 7,8 tấn hóa chất Chlorine cho các hộ dân để xử lý mầm bệnh đốm trắng trên tôm nhằm ngăn chặn bệnh không để lây lan ra diện rộng.

MANH THẮNG

Thu tiền tỷ từ trồng cây dược liệu

Từ một vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, với quyết tâm không để đất hoang hóa, làm giàu ngay trên quê hương, anh Nguyễn Nhật Duật, sinh năm 1968, quê xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) đã chuyển sang mô hình trồng cây dược liệu và cây ăn quả cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.

Năm 2016, đang có công việc ổn định trên Hà Nội, biết được thông tin một số địa phương lân cận có chủ trương cho thuê đất, anh Nguyễn Nhật Duật rời Thủ đô về xã Quỳnh Thọ thuê 1ha đất cấy lúa kém hiệu quả để trồng cây dược liệu. Những ngày đầu khởi nghiệp, mặc dù còn khó khăn về vốn, kỹ thuật chăm bón nhưng anh đã học hỏi những người đi trước, tìm và ký hợp đồng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm với một số công ty được có chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Anh Duật tâm sự: Gia đình có người làm trong ngành dược nên rất cần nguồn nguyên liệu, trong khi đó một số địa phương trong huyện có chủ trương chuyển đổi vùng đất kém hiệu quả cho thuê để phát triển sản xuất. Với nguồn đầu ra có sẵn nên tôi thuê đất để trồng cây dược liệu.

Sau hơn 5 năm, từ diện tích ban đầu chỉ 1ha hiện tại anh đã mở rộng diện tích lên 8ha tại một số cánh đồng của thôn Cấn và thôn Minh Đức, xã Quỳnh Thọ. Các cây dược liệu chủ lực được anh tập trung trồng là đinh lăng, xạ can, hoài sơn, địa hoàng, ích mẫu. Qua nghiên cứu đặc điểm của từng loại cây, anh áp dụng phương pháp chăm sóc riêng. Để tạo nguồn nguyên

liệu ổn định, cứ khoảng 2ha anh trồng một loại dược liệu thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Ngoài ra, anh bố trí xung quanh trồng cây lấy gỗ lâu năm, vừa làm hàng rào vừa tạo bóng mát, đồng thời trồng 2.000 gốc mít Thái, xen dưới là cây dược liệu. Trung bình mỗi năm anh Duật thu trên 100 tấn dược liệu thô trị giá hàng tỷ đồng, diện tích cây ăn quả cũng cho thu nhập gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Hào, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ chia sẻ: Tôi làm cho anh Duật đến nay được 3 năm, công việc không vất vả, hàng ngày tưới cây, chăm bón. Đặc biệt, các cây dược liệu ở đây chủ yếu dùng phân bón hữu cơ, không dùng chất hóa học nên môi trường trong lành, không ảnh hưởng sức khỏe, sau nhập ổn định, đầu ra sản phẩm bảo đảm nên người rất yên tâm.

Việc anh Duật mạnh dạn tích tụ ruộng đất mở rộng diện tích trồng cây dược liệu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giải quyết được tình trạng bỏ ruộng hoang, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây

trồng ở địa phương, đây là hướng đi tích cực, lâu dài cho nông dân. Ông Ngô Doãn Đô, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Thọ cho biết: Mô hình trồng cây dược liệu của anh Nguyễn Nhật Duật là hướng đi mới trong xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp địa phương giải quyết được diện tích đất bỏ hoang do trồng lúa kém hiệu quả đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong tương lai, ngoài phát triển kinh tế, địa phương cũng tính đến việc phát triển du lịch sinh thái ngay trên mảnh đất quê hương.

Dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Nhật Duật đã biến vùng đất hoang hóa thành cánh đồng dược liệu giá trị, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. Thời gian tới, kế hoạch của anh sẽ trồng thêm 3ha cây địa hoàng và một số cây dược liệu mới đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Mong muốn của anh Duật là tiếp tục được tạo điều kiện, hỗ trợ các thủ tục về nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ về kỹ thuật... để anh quyết tâm làm giàu được trên mảnh đất quê hương, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG



Mô hình trồng cây dược liệu của anh Nguyễn Nhật Duật cho hiệu quả kinh tế cao.

Gần 20 năm gắn bó với nghề truyền thống

Tạo việc làm cho lao động nông thôn, duy trì, phát triển được nghề truyền thống với doanh thu hơn 1 tỷ đồng/tháng là kết quả đạt được sau những nỗ lực, cố gắng trong gần 20 năm qua của chị Phạm Thị Thanh Nhân, hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng).

Ở độ tuổi 74, ngoài cấy hai vụ lúa, bà Phạm Thị Mận, hội viên phụ nữ thôn Quốc Dương, xã Phú Châu nghĩ rằng mình không thể tìm được công việc phù hợp với điều kiện và sức khỏe của bản thân. Thế nhưng, từ khi làm việc tại cơ sở may tre đan xuất khẩu của chị Nhân, cuộc sống của bà đã ổn định hơn trước. Bà Mận cho biết: Tôi đan các sản phẩm từ mây, tre cho cơ sở của chị Nhân đã 10 năm. Nói chung, chịu khó ngồi làm thì thu nhập cũng được. Lúc tuổi cao không làm được việc nặng thì làm những việc nhẹ để tăng thu nhập, mỗi tháng cũng thêm được 1 - 2 triệu đồng, bù vào chi tiêu gia đình.

Theo chị Nhân, gia đình chồng chị vốn có nghề cơ sở ngày càng nhiều, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm tương tự được sản xuất từ nhựa theo phương pháp công nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của gia đình. Để duy trì độ giao hàng, hàng phải chính sửa, đối tác nhập hàng cũng nhắc nhở về kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay chất lượng đã được bảo đảm, giao hàng kịp tiến độ. Trung bình mỗi tháng cơ sở sản xuất từ 1.500 - 2.000 bộ sản phẩm, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng.

Các sản phẩm mây tre đan tại cơ sở của chị Nhân đa dạng mẫu mã, độ khó

tùy thuộc sản phẩm của từng đơn hàng nhưng theo các bà, các chị làm tại cơ sở, chỉ cần khéo tay và chăm chỉ học hỏi là có thể cho ra những sản phẩm rất đẹp mắt. Bà Phạm Thị Mừng, hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu cho biết: Chúng tôi chủ động mang nguyên liệu về nhà làm, cứ lúc nào rỗi là đan, trẻ già đều làm được. Tôi làm mới được 3 năm. Có những mẫu khó hay đan sai quy cách thì chị Nhân tận tình hướng dẫn.

Hiện tại, cơ sở của chị Nhân tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động, chủ yếu là phụ nữ trung niên tại địa phương và các xã lân cận. Tuy nghề cũng có lúc thăng trầm, nhất là trong 2 năm 2020 - 2021 nhưng chị cố gắng

duy trì, tìm nguồn hàng, liên kết với nhiều công ty để đưa hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho bà con. Chị Nhân chia sẻ: Nếu đi làm công việc khác hoặc làm đơn phương, thu nhập 15 - 20 triệu đồng rất dễ, không ảnh hưởng đến nhiều người nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì để mình và cơ sở, bà con cũng có việc. Vì không có nghề phụ thì những lúc nông nhàn, bà con không có việc, không có thêm thu nhập để nâng cao đời sống. Cũng theo chị Nhân, trong suốt thời gian gây dựng cơ sở chị luôn có sự đồng hành của tổ chức hội phụ nữ đã tạo điều kiện, kết nối để chị vay vốn ưu đãi, giải quyết nghề với nhiều phụ nữ.

Chị Phạm Thị Mai Luyến, Chủ tịch Hội Liên

hiệp Phụ nữ xã Phú Châu cho biết: Không chỉ làm kinh tế, chị Nhân còn tích cực tham gia các phong trào của tổ chức hội như tham gia mô hình tiết kiệm

theo gương Bác, biển rác thải thành tiền, đóng góp xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Với nhiều phụ nữ tham gia sản xuất, cơ sở

của chị Nhân cũng là một trong những nơi tuyên truyền, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ tới chị em.

PHƯƠNG CHI



Cơ sở may tre đan của chị Phạm Thị Thanh Nhân (người thứ hai từ trái sang), hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) tạo việc làm cho hơn 100 lao động.